

ประจำวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2557

### ไทยดัมพ์ขายข้าวฟิลิปปินส์

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมเสนอราคาประมูลข้าวสารที่ประเทศฟิลิปปินส์เปิดนำเข้าปริมาณ 8 แสนตัน ในวันที่ 15 เม.ย.นี้ ซึ่งการเปิดประมูลนำเข้าข้าวครั้งนี้ ทางฟิลิปปินส์ได้เปิดกว้างให้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสามารถเข้าร่วมประมูลข้าวได้

ทั้งนี้ แม้ว่าขณะนี้ไทยจะยังไม่มีการลงนามบันทึกความตกลงในการซื้อขายข้าวระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ (เอ็มโอเอ) ก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมเสนอราคาประมูลนำเข้าข้าวฟิลิปปินส์นั้น กรมจะเร่งนำเรื่องเพื่อเสนอนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ รับทราบในการเข้าร่วมประมูลข้าวครั้งนี้ และกำลังเร่งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ที่จะร่วมประมูลนำเข้าข้าวต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ข้าวสารที่ฟิลิปปินส์ต้องการเปิดประมูลนำเข้าเป็นข้าวขาว 25% โดยราคาส่งออกข้าวขาว 25% ล่าสุด ไทยอยู่ที่ตันละ 350 เหรียญสหรัฐ เวียดนามตันละ 355 เหรียญสหรัฐ อินเดียตันละ 365 เหรียญสหรัฐ และปากีสถานตันละ 355 เหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าการเสนอราคาแข่งขันประมูลข้าวฟิลิปปินส์รอบนี้ เวียดนามจะเสนอราคาขายข้าวในราคาต่ำกว่าตันละ 350 เหรียญสหรัฐ หากไทยต้องการจะชนะก็ต้องเสนอราคาต่ำกว่าเวียดนาม

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

### อิรักเลิกบัญชีดำข้าวไทยพณ.เจรจาขาย 3 แสนตัน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศอิรักเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ข้าวไทย หลังอิรักประกาศห้ามนำเข้าข้าวไทยตั้งแต่เดือน ส.ค. 2556 เพราะมีการส่งออกข้าวด้อยคุณภาพว่า ทางรัฐบาลอิรักและหน่วยงานบริหารนำเข้าข้าวอิรักได้ยื่นขอมอบอนุญาตให้บริษัทส่งออกข้าวไทยสามารถยื่นประมูลขายข้าวให้อิรักได้อีกครั้ง หลังจากได้ทำความชี้แจงทำความเข้าใจ หลังจากนั้นกรมการค้าต่างประเทศจะจัดทำรายละเอียดและตัวอย่างข้าวที่จะเสนอขายให้อิรักได้ตรวจสอบ

ทั้งนี้ จะเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนำเข้าข้าวอิรักมาเยือนไทยในเดือน เม.ย.นี้ โดยในเบื้องต้นทางอิรักสนใจซื้อข้าวหนึ่ง และข้าวหอมมะลิของไทยเพิ่มขึ้น

การที่ผู้บริหารอิรักจะมาไทย ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ไทยสามารถเจรจาขายข้าวให้อิรักได้เหมือนเดิม จากที่อิรักเคยนำเข้าข้าวไทยปีละ 5-6 แสนตัน โดยไทยจะเจรจาขายจិតูจิบกับอิรักไม่ต่ำกว่า 3 แสนตันในเร็ว ๆ นี้ เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปถึงขั้นทำสัญญาซื้อขายภายใน 2 เดือนนี้ โดยได้ตั้งทีมพิเศษเพื่อดูแลการขายข้าวให้อิรักโดยเฉพาะ นายสุรศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้ากรมการค้าต่างประเทศจะออกประกาศหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) เปิดประมูลบริษัทปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อส่งออกไปจีนอีก 4.5 หมื่นตัน จากที่ได้ผ่านคัดเลือกแล้ว 5.5 หมื่นตัน เพื่อให้ครบจำนวนที่จะส่งมอบเงินล็อตแรกในเดือน เม.ย.นี้ พร้อมกับออกประกาศหลักเกณฑ์เปิดประมูลข้าวทั่วไปในภูมิภาคโดยจะเริ่มที่ จ.สุพรรณบุรี และเชียงราย รวม 2-3 แสนตัน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีทีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุจะเร่งพิจารณาคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จิตูจิบ)

ให้กับรัฐบาลจีนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่างช้าภายในต้นเดือน เม.ย. นี้ว่า แล้วแต่ ป.ป.ช. จะดำเนินการ จะเร่งรัดอย่างไรก็ได้ พร้อมจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกับ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็พร้อมจะต่อสู้ด้วย แต่อยากให้ ป.ป.ช. ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## พณ.สั่งเข้มคุณภาพข้าวส่งออก

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าเกษตรส่งออก (เซอร์เวเยอร์) ที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศจำนวน 31 ราย ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติกว่า 10 ราย ที่เหลือเป็นผู้ประกอบการไทยทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ 11 ชนิด อย่างเข้มงวด อาทิ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว ผลิภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง โดยต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่กำหนดก่อนการส่งออก หลังจากกระแสข่าวเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าวไทยมีปัญหาคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน สร้างความวิตกให้กับผู้ค้าและหลายประเทศที่ต้องการซื้อข้าวไทยไปบริโภค โดยต้องการให้เซอร์เวเยอร์ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างรัดกุม และไม่ควรละเลยหรือสมยอมกับเจ้าของโกดังหรือโรงสีข้าว หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องปล่อยผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยที่จะสร้างความเสียหายและภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกได้

ทั้งนี้ หากกรมการค้าต่างประเทศตรวจพบการกระทำของเซอร์เวเยอร์ไม่เป็นไปตามระเบียบ จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและยึดใบอนุญาตการทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าเกษตรส่งออก ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับกฎระเบียบวิธีการต้องผ่านการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกันอย่างเข้มข้น ก่อนได้รับใบอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศ และให้มีการทดสอบความรู้ และกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานภาคสนามของเซอร์เวเยอร์เป็นระยะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้ามาตรฐานทั้ง 11 ชนิดได้เป็นอย่างดี หากพบเห็นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติสามารถแจ้งสายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศได้

ขณะที่ยังได้สั่งการให้ผู้บริหารของกรมการค้าต่างประเทศที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมในเวทีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าภาคการเกษตรชี้แจงเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะข้าวไทยมีมาตรฐานและคุณภาพดีไร้สารปนเปื้อนทุกชนิดให้กับชาวโลกได้รับรู้วิธีการ ขั้นตอนอย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรของไทยกลับคืนมา

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงราคาข้าวตกต่ำ เพราะเอกชนประมูลข้าวรัฐบาลแล้วไปตีพิมพ์ราคาในตลาด ทำให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงว่า ไม่เป็นความจริง แต่ยอมรับว่ามีกระบวนการปล่อยข่าวทำให้ราคาข้าวในประเทศและต่างประเทศลดลง สำหรับสาเหตุหลักที่ราคาข้าวลดลงแต่ไม่ถึงกับต่ำกว่า 11 บาทต่อกิโลกรัม น่าจะมาจากปริมาณข้าวโดยเฉพาะข้าวเปลือกขณะนี้ปริมาณน้อย คาดว่าเหลือไม่ถึง 4 ล้านตันข้าวเปลือก ประกอบกับรัฐบาลเปิดประมูลข้าวต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไม่ว่าผู้ส่งออกรายเล็ก กลาง ใหญ่ และโรงสีข้าว รวมถึงธุรกิจค้าข้าวสามารถยื่นประมูลข้าวจากรัฐบาลได้ ทำให้อาจจะกดดันเรื่องราคาข้าวในระบบได้บ้าง

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

## กรมการค้าต่างประเทศ ดึงเข้มแหล่งผลิตข้าว มุ่งเพิ่มผลผลิตป้อนตลาด

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีนี้ กรมฯ มีแผนที่จะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ โรงสี ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิไทย ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคเหนือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบการผลิต การตลาด มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิ

ไทย และแนวโน้มความต้องการข้าวอินทรีย์ของตลาดโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ วางแผนการผลิต การทำตลาดได้ อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ในแต่ละปี ไทยผลิตข้าวหอมมะลิไทยเฉลี่ย 4 ล้านตันข้าวสาร และส่งออกได้เฉลี่ยปีละ 2.65 ล้านตัน โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ เซเนกัล สหรัฐฯ ไต้หวัน ฮ่องกง จีน ฮ่องกง กานา มาเลเซีย สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เป็นต้น แต่ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ เอเชีย ซึ่งมีกำลังซื้อสูง ส่วนใหญ่คำนึงถึงการรักษาสุขภาพในระดับสูง และให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สำหรับแนวทางการให้ความรู้ กรมฯ จะร่วมกับนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตรอินทรีย์ไปให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจะให้ความรู้ตั้งแต่ระดับการผลิต คือ ตัวเกษตรกร ที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี ในขณะที่กลุ่มโรงสี และผู้ประกอบการ ก็จะไปให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ ที่จะต้องสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ กับผู้ซื้อ โดยเมื่อช่วงปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ได้ไปยัง จ.ยโสธร ซึ่งได้รับความสนใจในการเข้าร่วมเป็นอย่างมาก เพราะมั่นใจว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์จะเติบโตสูงในอนาคต โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์

**ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์**

## **ประมูลข้าว'เอเฟต'ครั้งที่ 8 คิก 13รายแห่ยื่นซอง**

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้เอกชนที่สนใจซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต) ครั้งที่ 8 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านไป 1 ชั่วโมง ได้มีเอกชนทยอยยื่นซองประมูลต่อเนื่อง จนถึงเวลาปิดให้ยื่นซอง มีผู้ยื่นซองทั้งสิ้น 13 ราย เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 4 ราย คือ บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด, บริษัท อาร์. ซี. ไรซ์ แอนด์ คอร์น จำกัด บริษัท โรงสีทวีพัฒนา จำกัด, บริษัท ประเสริฐสมบัติ คำข้าว และโลจิสติกส์ จำกัด

ส่วนผู้ประกอบการรายเก่า 9 ราย คือ บริษัท ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว จำกัด, บริษัท พิจิตร โรงสีร่วมเจริญ 2 ไรซ์ จำกัด, บริษัท เจีย เม็ง จำกัด, บริษัท โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550 จำกัด, บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด, ห้างหุ้นส่วนโรงสีอรุณพัฒนา จำกัด, บริษัท ข้าวเจริญกิจ จำกัด, บริษัท นครหลวงคำข้าว จำกัด และบริษัท พงษ์ลามา จำกัด

ขณะที่การเปิดประมูลวันนี้ ทางเอเฟตได้นำข้าวสารในโกดังที่เข้าร่วมการประมูลมาจัดแสดง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เข้าร่วมประมูลในรอบนี้ ซึ่งเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำปี 2555/2556 และปี 2556/2557 ใน 13 จังหวัด 18 คลัง เป็นข้าวขาว 5% คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี พิจิตร เพชรบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และข้าวหอมมะลิจาก จ.ลพบุรี เชียงใหม่ และอุบลราชธานี

สำหรับการเปิดประมูลข้าวสารผ่านเอเฟต ครั้งที่ 8 นี้ มีข้าวสารกว่า 230,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% 181,583 ตัน และข้าวหอมมะลิ 50,584ตัน โดยเปิดให้ยื่นซองประมูล แบบเสนอส่วนต่างราคา ในเวลา 09.00 - 12.00 น. ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี และเปิดซองเสนอราคาในช่วงบ่ายวันนี้

อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลผ่านเอเฟตในครั้งนี้ 8 นี้ ผู้ประกอบการเข้ายื่นซองประมูลมากกว่าการประมูลครั้งที่ 7 ที่มีเพียงผู้ประกอบการ 7 ราย มายื่นซองประมูล และเสนอซื้อกว่า 1 แสนตัน จากการเปิดประมูล 240,000 ตัน ทั้งนี้ การระบายข้าวผ่านตลาดเอเฟตรวม 7 ครั้งที่ผ่านมา สามารถระบายข้าวได้แล้วกว่า 500,000 ตัน โดยการระบายข้าวใน 6 ครั้ง ได้รับเงินแล้ว 4,800 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมเงินจากการระบายข้าวในครั้งที่ 7

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์**

## ‘พาณิชย์’บุกเจรจาอิรัก จีเคสิร์ปมส่งข้าวเสียม

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-28 มี.ค.นี้ ตนจะนำคณะเดินทางเยือนประเทศอิรัก เพื่อเจรจាកาชาขายข้าว และฟื้นฟูความเชื่อมั่นการซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยเพราะอิรักเป็นตลาดที่มีศักยภาพ หากสามารถได้ข้อสรุปการซื้อขายข้าวระหว่างกันได้จะทำให้ไทยมีช่องทางการระบายออกนอกประเทศได้มากขึ้น

ก่อนหน้านี้อาจมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นการซื้อข้าวจากไทย จึงต้องเร่งชี้แจงและฟื้นฟูความเชื่อมั่นว่าไทยมีแผนการดูแลคุณภาพข้าวในสต็อกอย่างดีและพร้อมที่จะค้ากับอิรัก ซึ่งไทยมีชื่อเสียงที่ดีในแง่ความสามารถการจัดส่งข้าวได้ตามกำหนดเวลาอยู่แล้ว เชื่อว่าน่าจะทำได้ข้อสรุปจากการเดินทางเยือนครั้งนี้ในทางที่ดี

นายไพบุลย์ ควรทรงธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ข้าวไชยพร จำกัด กล่าวว่า อิรักมีการนำเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ 2 แสนตัน ในจำนวนนี้ 60-70% เป็นข้าวจากรัฐบาลไทย ส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าจากประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐ โดยอิรักเป็นตลาดที่คำนึงถึงคุณภาพข้าวมากกว่าปัจจัยด้านราคา

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ในการซื้อข้าวข้าวครั้งล่าสุดเอกชนซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบข้าวให้อิรักได้ส่งมอบข้าวคุณภาพต่ำให้รัฐบาลอิรัก รวมถึงยังมีปัญหาปริมาณขาดจำนวนมากกว่า 10% ทำให้รัฐบาลอิรักปฏิเสธ(บอยคอต)การซื้อข้าวจากไทย ซึ่งเรื่องนี้มองว่าบริษัทเอกชนดังกล่าวควรเป็นผู้เข้าไปชี้แจงให้รัฐบาลอิรักเข้าใจถึงความผิดพลาดดังกล่าว ขณะที่บริษัทเรือควรรับผิดชอบปริมาณข้าวที่ขาดจำนวนดังกล่าว

ขณะที่รัฐบาลไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศ สามารถนำข้อมูลการดูแลคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐบาลไปชี้แจงให้อิรักเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาข้าวไทยให้สินค้าเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าปลายทางด้วย

“ผมหวังว่าจะได้รับข่าวดี เพราะอิรักไม่น่าจะหนีข้าวไทยไปได้ แม้จะพยายามนำเข้าข้าวจากแหล่งอื่นแต่ก็ติดปัญหาเรื่องคุณภาพ ทำให้ข้าวไทยยังน่าจะกลับเข้าไปทำตลาดที่นี่ได้อีก ส่วนปัญหาความผิดพลาดในอดีตควรแยกออกจากการเดินทางทำตลาดใหม่โดยให้เอกชนรายนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบ” นายไพบุลย์ กล่าว

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า การส่งออกข้าวไปประเทศอิรัก ในปี 2553 ปริมาณ 5.02 แสนตัน ปี 2554 ปริมาณ 6.27 แสนตัน ปี 2555 ปริมาณ 8.4 แสนตัน ปี 2556 6.3 แสนตัน และม.ค. ปี 2557 ปริมาณ 1.1 แสนตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ประมุขข้าวตจว.เริ่มที่สุพรรณบุรี

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า ร่างเงื่อนไขการประมุขข้าวทั่วไป (ที่โออาร์) ในต่างจังหวัดจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ และประกาศให้ผู้สนใจทั่วไปยื่นซองประมุขข้าวได้ในสัปดาห์ต่อไป โดยจะเริ่มจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่แรก ซึ่งเปิดโอกาสให้เอกชนทุกรายจากทุกจังหวัดมีโอกาสมาร่วมประมุข และจะทยอยประกาศที่โออาร์เพื่อประมุขในจังหวัดอื่นๆที่มีความพร้อมต่อไป ส่วนปริมาณและชนิดของข้าวที่จะนำออกมาเพื่อระบายในล็อตดังกล่าวนั้นจะพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งการเปิดประมุขข้าวทั่วไปในต่างจังหวัด เป็นนโยบายของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่ต้องการให้มีการระบายข้าวเพื่อนำเงินไปคืนให้ชาวนาในโครงการรับจำนำให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ ในวันที่ 31 มี.ค. กรมเปิดให้มีการยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อส่งมอบให้แก่ COFCO Corporation หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน หลังทำสัญญาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นรอบที่ 2 ในส่วนที่เหลือ 45,000 ตัน จาก 100,000 ตัน ซึ่งมีเอกชนสนใจจำนวนใกล้เคียงกับครั้งแรกที่ผ่านมา

ที่มา ข่าวสดรายวัน

## อคส.แจ้งความกองปราบเอาผิดโรงสีข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนองค์การสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.สิงห์ สิงห์เดช พนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองปราบปราม เพื่อให้ดำเนินคดีกับโรงสีข้าวจำนวน4 โรงสี โดยมีที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง และ จ.นครราชสีมา อีก1 แห่ง และโรงสีข้าวทางภาคอีสานอีก2 แห่ง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ได้นำข้าวจากรัฐบาลให้โรงสีดังกล่าวไปแปรรูปบรรจุใส่ถุงเพื่อเอามาขาย แต่โรงสีดังกล่าวกลับไม่ทำตามสัญญาเป็นเหตุให้องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับความเสียหาย มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท จึงได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับโรงสีข้าว ในข้อหาภัยออกทรัพย์ และให้ตำรวจกองปราบปรามดำเนินคดีกับโรงสีดังกล่าว

ทั้งนี้ยังมีรายงานข่าวแจ้งว่า ด้านพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อนำเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## 'ยรรยง'วอนปช.รับคำชี้แจงนายกษคดีจำนำข้าว

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอโอกาสให้นายกรัฐมนตรี รัฐบาล และผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด ได้นำพยานหลักฐานเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวอย่างรอบด้านต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นทุกฝ่าย ทั้งผู้ร้อง, ผู้ถูกร้อง และชาวนาที่จะได้รับผลกระทบ

รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวอย่างถูกต้อง และมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา รวมทั้งรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อคำแนะนำจากหลายฝ่าย ในการปรับเกณฑ์การรับจำนำข้าว จากเดิมที่รับจำนำข้าวทุกเมล็ด ได้ปรับเพดานรับจำนำข้าวในวงเงินไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาท และล่าสุดได้ปรับวงเงินรับจำนำข้าวไม่เกินครัวเรือนละ 350,000 บาทแล้วในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2528-2529 รัฐบาลเกือบทุกสมัยได้ดำเนินโครงการรับจำนำมาโดยตลอด แต่ได้ปรับราคารับจำนำข้าวให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด ประมาณ 80-90% แต่รัฐบาลชุดนี้ให้ราคาสูงกว่าตลาด ที่ตันละ 15,000 บาท เนื่องจากต้นทุนการทำนาต่อไร่ปัจจุบันสูงขึ้นถึง 9,000 บาท เพื่อเพิ่มส่วนต่างกำไร ช่วยให้ชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้น

นายยรรยง กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการระบายข้าวครั้งต่อไป กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอเฟท ครั้งที่ 9 ในวันที่ 9 เมษายนนี้ โดยเป็นข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/2556 และ 2556/2557 จำนวน 196,740 ตัน ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิในหลายจังหวัด เช่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท เป็นต้น โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าตรวจสอบคุณภาพข้าวในวันที่ 2-8 เมษายนนี้ คาดว่าจะมีผู้สนใจประมูลข้าวครั้งนี้ประมาณ 10,000-12,000 ตัน

"ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวผ่านเอเฟทมาแล้ว 8 ครั้ง ปริมาณรวม 510,000 ตัน และตั้งเป้าหมายว่าจะระบายข้าวผ่านเอเฟทให้ได้ 1 ล้านตันภายในเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าจะได้เงินจากการระบายข้าว 1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไประดับจังหวัด ที่สุพรรณบุรีเป็นแห่งแรกภายในสัปดาห์หน้าด้วย"นายยรรยง กล่าว

นายยรรยง กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกขณะนี้อยู่ที่ 410 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และยังมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง จากการที่ฟิลิปปินส์เปิดประมูลข้าวครั้งล่าสุดที่ 8 แสนตัน อีกทั้งจีนยังซื้อข้าวจากไทยผ่านบริษัท คอฟโก้ เพิ่มเติมอีก 1 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่าความเคลื่อนไหวราคาข้าวในตลาดโลกยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ราคาข้าวไทยจะไม่ตกต่ำแน่นอน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-27 มี.ค. 2557 มีจำนวน 371,373 ตัน มูลค่า 162.722 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 47.4% และมูลค่าลดลง 47.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 706,483 ตัน มูลค่า 310.446 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-27 มี.ค. 2557 มีจำนวน 1.007 ล้านตัน มูลค่า 473.315 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 30.6% และมูลค่าลดลง 26.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 1.451 ล้านตัน มูลค่า 641.361 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกในเดือน มี.ค. ประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำนวน 115,561 ตัน ข้าวขาว 4-10% จำนวน 114,528 ตัน ข้าวหอมจำนวน 83,193 ตัน ข้าวเหนียว 32,701 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 14,800 ตัน โดยตลาดเอเชียยังคงเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของเวียดนาม โดยเวียดนามส่งออกไปยังตลาดนี้ในเดือน มี.ค. จำนวน 259,532 ตัน ตามมาด้วยตลาดอเมริกาจำนวน 62,971 ตัน แอฟริกาจำนวน 35,746 ตัน ยุโรปจำนวน 8,169 ตัน ตะวันออกกลางจำนวน 4,557 ตัน และออสเตรเลียจำนวน 398 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

วงการอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชากำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากแฮ็กเกอร์ที่พยายามหลอกลวงผู้ซื้อและกำลังสร้างความวุ่นวายให้กับผู้ส่งออกเป็นอย่างมาก ซึ่งสมาพันธ์ผู้ผลิตและส่งออกข้าวแห่งกัมพูชา (ARPEC) ได้แจ้งเตือนสมาชิกในสมาพันธ์ให้เพิ่มมาตรการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลังจากได้รับรายงานถึงพฤติกรรมฉ้อโกงเป็นวงกว้างในช่วงสองถึงสามอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแฮ็กเกอร์ได้เจาะระบบข้อมูลและใช้อีเมลของพ่อค้าข้าวเพื่อส่งข้อความให้ผู้ซื้อส่งเงินไปยังบัญชีของแก๊งค์มดต้นแทนที่จะเป็นบัญชีที่แท้จริงของผู้ขาย

รองประธานบริษัท Golden Rice Cambodia ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการข้าวของกัมพูชาได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมา ได้รับทราบถึงกลฉ้อฉลที่เกิดขึ้นและพยายามแจ้งเตือนให้สมาชิกได้รับทราบในนิตยสารของสมาพันธ์เพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกงในลักษณะดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ระบุว่าทางการฟิลิปปินส์ได้ประกาศจะเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 15% (long grain white rice, 15% of which is broken and well milled) จำนวน 800,000 ตัน ในวันที่ 15 เม.ย. นี้ โดยเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมการประมูลได้และไม่ได้อำนาจเฉพาะหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์เคยมีข้อตกลงไว้ โดยกำหนดให้ส่งมอบเดือนละ 200,000 ตัน ในเดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. และ ส.ค. ศกนี้

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ประเทศฟิลิปปินส์กำลังอยู่ระหว่างการหารือการนำเข้าข้าวปี 2557 ซึ่งคาดว่าจะกระทรวงเกษตรและสำนักงานอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์จะต้องหารือเสร็จสิ้นภายในเดือนมี.ค. โดยรายละเอียดระบุว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์น่าจะนำเข้าข้าวที่ปริมาณคาดการณ์เบื้องต้น 800,000 ตัน และอาจจะต้องนำเข้าข้าวทันทีเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อและให้ทันกับฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในประเทศ

นาย Proceso J. Alcalá รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้กล่าวว่า รัฐบาลจะออกแผนการประมูลการนำเข้าข้าวในเร็ว ๆ นี้และหวังว่าจะสามารถเร่งรัดกระบวนการตัดสินใจนำเข้าข้าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ทั้งนี้รัฐควรใช้โอกาสเร่งรัดสั่งนำเข้าข้าวในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในทวีปเอเชียมีราคาตก ซึ่งคาดว่าประเทศที่ได้ลงนามในกรอบความตกลง (MOA) การนำเข้าข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐกับประเทศฟิลิปปินส์ จะมีการแข่งขัน

เสนอราคาข้าวกันอย่างดุเดือดในการประมูลข้าวครั้งนี้ โดยมีรายงานข่าวล่าสุดว่าเวียดนามได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเสนอราคาประมูลของรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้ว

ปัจจุบันมีเพียงประเทศเวียดนามและกัมพูชา เพียงสองประเทศที่ได้ลงนาม MOA นำเข้าข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐ (G2G) กับฟิลิปปินส์ ส่วน MOA ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ได้หมดอายุไปเมื่อปลายปี 2556 ประกอบกับสภาพทางการเมืองที่ยังไม่สงบเรียบร้อยและสภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบันของไทย อาจทำให้ไทยยังไม่สามารถต่ออายุ MOA ได้ทันเวลาที่จะเสนอราคาขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ในวันนี้ เนื่องจากขั้นตอนของไทยก่อนที่จะมีการต่ออายุลงนามใน MOA ระหว่างรัฐต่อรัฐ จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเสียก่อน

ทั้งนี้ ตามสถิติล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศฟิลิปปินส์มีการสำรองข้าวต่ำกว่า 15 วันซึ่งถือว่าต่ำกว่าระดับมาตรฐานการสำรองข้าวของรัฐ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และหนังสือพิมพ์ *Business World* และ *Manila Times*

## อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) รายงานว่า ในปีนี้อินโดนีเซียจะไม่ต้องนำเข้าข้าว เพราะคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะมีส่วนเกินประมาณ 8 ล้านตัน ทั้งนี้ในปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมาก ทำให้ได้ผลผลิตดีกว่าปีที่ผ่านมา

ในช่วงต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา องค์การสำรองอาหารแห่งอินโดนีเซีย (the State Logistics Agency; Bulog) ระบุว่าอุปทานข้าวในประเทศมีเพียงพอประมาณ 6 เดือน โดย Bulog มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 1.7 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

คณะกรรมการด้านต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (Commission on Agricultural Costs and Prices; CACP) อาจจะแนะนำให้รัฐบาลเพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (minimum support price) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade paddy) ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) เป็น 1,360 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 227 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้น 4% จากเดิมที่กำหนดไว้ 1,310 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 220 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งตามปกติแล้วรัฐบาลมักจะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการด้านต้นทุนและราคาสินค้าเกษตรแนะนำ

กระทรวงกิจการผู้บริโภคและอาหาร (The Ministry of Consumer Affairs, Food and Distribution) รายงานว่าการจัดหาข้าวในโครงการของรัฐบาลในปีการผลิต 2013/14 (2013-14 Kharif Marketing Season) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 มาจนถึงวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 27.48 ล้านตัน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะเดียวกันรัฐบาลได้รายงานผลการประมาณการผลิตข้าวในปีการผลิต 2013/14 (ต.ค.-ก.ย.) ครั้งที่ 2 โดยคาดว่าในปีการผลิต 2013/14 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% จากจำนวน 105.24 ล้านตัน ในปีการผลิตที่ผ่านมา และนับเป็นผลผลิตที่สูงที่สุดของอินเดีย ซึ่งตัวเลขนี้ขัดแย้งกับรายงานของบางหน่วยงานที่คาดว่าอินเดียจะมีผลผลิตข้าวเพียง 103 ล้านตันเท่านั้น

ทางการรายงานว่า ในช่วงเดือน เม.ย. -ธ.ค. 2556 (ปีงบประมาณ (Fiscal year) ของอินเดีย เริ่ม เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าวมูลค่า 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิหร่านและซาอุดีอาระเบีย โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2013/14 นี้อินเดียจะส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่า 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21% จากปีงบประมาณ 2012/13 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2013/14 ตลาดตะวันออกกลางยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย เช่น อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ส่วนตลาดอื่นๆ ประกอบด้วย เบนิน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิรัก คูเวต เซเนกัล เยเมน แอฟริกาใต้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

คณะกรรมการเกษตร (Federal Committee on Agriculture; FCA) ได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2014/15 ไว้ที่ 6.81 ล้านตันข้าวสาร จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 17 ล้านไร่ ในขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปี 2013/14 ปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 6.4 ล้านตันข้าวสาร จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 16.8 ล้านไร่ ส่วนการส่งออกนั้นคาดว่าจะมีประมาณ 3.4 ล้านตันข้าวสาร

มีรายงานว่าสมาคมธัญพืชของมณฑล Guangdong (the Guangdong Grain Association) ของจีนได้แสดงความสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากปากีสถานมากขึ้น พร้อมทั้งได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรของปากีสถานด้วยเพื่อที่จะปรับปรุงผลผลิตข้าวของปากีสถานให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (AT) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA จำนวนรวม 32,263 ตัน โดยเปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 14 เม.ย.นี้ มีกำหนดส่งมอบจำนวน 25,930 ตัน ภายในวันที่ 31 ก.ค. ส่วนที่เหลือจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 30 ก.ย. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

